



*Kon Tum, ngày 28 tháng 02 năm 2020*

## **THÔNG CÁO BÁO CHÍ**

### **Về việc công dân Hàn Quốc đang được cách ly y tế tại tỉnh Kon Tum có nguyện vọng trở về Hàn Quốc**

Vào lúc 17 giờ ngày 26/02/2020, tỉnh Kon Tum tiến hành cách ly y tế 02 công dân Hàn Quốc có yếu tố dịch tễ với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) và 01 công dân Việt Nam, làm phiên dịch cho 02 người Hàn Quốc tại khu cách ly của tỉnh.

Ngày 27/02/2020, 03 trường hợp trên đã được kiểm tra y tế và lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm, sức khỏe của 03 trường hợp này ổn định, không có các triệu chứng của bệnh COVID-19.

Ngày 27/02/2020, 01 công dân Hàn Quốc có nguyện vọng trở về Hàn Quốc để giải quyết công việc, công dân này đã đặt vé khứ hồi. Lộ trình di chuyển từ tỉnh Kon Tum đi sân bay Plei Ku, tỉnh Gia Lai, bay đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và về Hàn Quốc ngay trong đêm.

Mặc dù, đã được giải thích, động viên ở lại khu cách ly 14 ngày theo quy định nhưng công dân Hàn Quốc vẫn thiết tha, cương quyết trở về Hàn Quốc. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tỉnh Kon Tum đã liên hệ qua kênh Bộ Ngoại giao, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hàng không Việt Nam (trực thuộc Bộ Giao thông vận tải) thống nhất chủ trương, phương án đưa công dân Hàn Quốc về nước. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã liên hệ với Sở Y tế Gia Lai (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai) để phối hợp với Cảng Hàng không PleiKu, tỉnh Gia Lai kiểm tra điều kiện lên máy bay đối với công dân Hàn Quốc.

Chiều ngày 27/02/2020, Sở Y tế tỉnh Kon Tum bố trí xe ô tô đưa công dân Hàn Quốc đến sân bay Plei Ku, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, Sở Y tế Gia Lai, Cảng Hàng không PleiKu, tỉnh Gia Lai kiểm tra thấy chưa đủ điều kiện lên máy bay nên quyết định không cho công dân Hàn Quốc vào sân bay. Tổ công tác của Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã động viên, giải thích cho công dân Hàn Quốc trở về tỉnh Kon Tum thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định tại khu cách ly của tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tỉnh Kon Tum đang tiếp tục liên hệ với các Bộ, ngành Trung ương có liên quan để tạo điều kiện cho công dân Hàn Quốc về nước khi đủ điều kiện.

Sở Y tế trân trọng thông báo đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum được biết./.

**GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ**